

Hội khỏe phù đổng và hội thao quốc phòng an ninh năm học 2023- 2024

Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: "Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền..., đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc...

Căn cứ vào chỉ thị số 12 – CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch số /KH – HGDQP&AN của hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện An Lão về Hội thao và kiểm tra công tác giáo dục QP&AN cho học sinh các trường THPT năm học 2023 – 2024. Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 68 năm giải phóng thành phố Hải Phòng. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy - BGH, ngày 21/12/2023 trường THPT Quốc Tuấn long trọng tổ chức lễ Khai mạc Hội khỏe phù đổng và Hội thao Quốc phòng an ninh năm học 2023 - 2024. Tại hội thao các em học sinh đã thi đấu ở nhiều phân thi khác nhau. Sau đây là một số hình ảnh tại hội thao năm nay:



Các đồng chí lãnh đạo Sở giáo dục, các đồng chí trong BCH quân sự huyện An Lão và các Thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường.



Màn diễu hành đầy ấn tượng của các em học sinh trường THPT Quốc Tuấn.



Màn kéo co hết sức gay cấn của các em học sinh.



Các em học sinh đã tham gia thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau



Một số hình ảnh khác

Buổi lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan phấn khởi của thầy và trò nhà trường. Các em học sinh Trường THPT Quốc Tuấn thêm biết ơn và tự hào về truyền thống quốc phòng quý báu của dân tộc.

Người viết

Phạm Thị Vân